

Hiệu quả công tác củng cố, đổi mới tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Tổ chức sản xuất (TCSX) là tiêu chí quan trọng có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng chuyển sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn và góp phần quan trọng để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời là cơ hội để các địa phương trong tỉnh nỗ lực TCSX theo hướng phát huy thế mạnh vùng miền, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực phù hợp với nhu cầu thị trường và đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững. Năm 2023, giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh ước đạt 22.071 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với tiêu chí nổi trội về sản xuất là Giao Tiến (Giao Thủy) và Yên Cường (Ý Yên).

Thực hiện tiêu chí TCSX trong xây dựng NTM, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích cực triển khai chương trình OCOP và tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX), hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn... góp phần thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn phát triển toàn diện và đúng hướng. Tại xã Giao Tiến (Giao Thủy), các định thực hiện tiêu chí TCSX là nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, địa phương đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với thực hiện chương trình OCOP và phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ chỗ dựa chủ yếu vào một số cây trồng truyền thống như ngô, lúa..., sản xuất nông nghiệp của xã đến nay đã có bước chuyển biến tích cực. Sau 2 năm nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu về sản xuất, xã Giao Tiến đã xây dựng thành công mã số vùng trồng, chuỗi liên kết tiêu thụ cho sản phẩm chủ lực là lúa BT7 theo quy mô cánh đồng lớn. 4 HTX dịch vụ nông nghiệp đã phát huy vai trò tích cực trong TCSX, liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi

giá trị ổn định cho trên 5.000 tấn thóc, 300 tấn khoai tây, 1.200 tấn rau màu mỗi năm. Xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao gồm cà rốt, củ cải, khoai tây, súp lơ xanh, cà chua hồng và vịt trời thương phẩm. Những sản phẩm OCOP nhanh chóng lan tỏa qua nhiều kênh thương mại điện tử đến các cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể, trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Ngoài sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành nghề nông thôn cũng từng bước phát triển bền vững với gần 500 cơ sở kinh doanh dịch vụ; trên 60 cơ sở chế biến nông sản; 4 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Năm 2023, thu nhập bình quân của xã đạt trên 80 triệu đồng/người (cao hơn 10 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM kiểu mẫu).

Để xây dựng thành công NTM kiểu mẫu với tiêu chí nổi trội là sản xuất, xã Yên Cường đã phát huy lợi thế có diện tích đất nông nghiệp lớn; tập trung quy hoạch các vùng cánh đồng lớn sản xuất chuyên canh nhằm tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu xây dựng chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng. Các sản phẩm cây trồng chủ lực gồm: lạc, khoai tây, rau màu và lúa Bắc thơm đều ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, với 50% sản phẩm nông sản được bán trên các sàn giao dịch

thương mại điện tử. Đến nay xã đã có 1 vùng sản xuất tập trung quy mô 20ha tại thôn Tâm Bình được cấp mã vùng trồng và 3 vùng trồng lúa, lạc, rau màu quy mô lớn tại các thôn Trục Mỹ, Duyên Mỹ, Thăng Lợi được duy trì, mở rộng. HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường đã xây dựng thành công vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với 7 sản phẩm gồm: bắp cải, su hào, khoai tây, cải ngồng, cải bó xôi, đậu lạc và đậu vừng được công nhận là sản phẩm OCOP. Các sản phẩm của HTX Nam Cường được cung cấp cho nhiều cửa hàng nông sản sạch, bếp ăn tập thể của các trường mầm non, doanh nghiệp trong tỉnh. Tổng sản lượng rau màu các loại của xã đạt hơn 8.915 tấn/năm.



Sản xuất gạch tuynel tại xã Giao Tiến (Giao Thủy).

Không chỉ phát triển sản xuất gắn với thế mạnh của từng địa phương, việc đổi mới hình thức TCSX cũng được coi là một trong những giải pháp quan trọng, tạo bước ngoặt trong phát triển sản xuất được hầu hết các xã, thị trấn áp dụng. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập thêm được 20 HTX mới, nâng tổng số HTX trong tỉnh lên 518 đơn vị, trong đó 390 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo hướng đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thành viên và thị trường, góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất quy mô nhỏ, lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Một số mô hình HTX nông nghiệp điển hình hoạt động có hiệu

quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo Luật HTX năm 2012 như HTX Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc tại xã Giao Tiến (Giao Thủy); HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng); HTX Chăn nuôi sinh học Trục Thái (Trục Ninh)... Việc đổi mới cách thức TCSX đã góp phần rất lớn phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh những thuận lợi thì việc tổ TCSX trong xây dựng NTM vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, ngoài 2 xã Giao Tiến và Yên Cường, nhiều xã NTM kiểu mẫu của tỉnh vẫn chưa thực hiện toàn diện các chỉ tiêu về TCSX. Vẫn còn nhiều địa phương chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; chưa có khu sản xuất nông nghiệp được cấp mã số vùng trồng; chưa có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị. Đây là những hạn chế cần sớm khắc phục tháo gỡ để các địa phương hoàn thiện tiêu chí về TCSX, phát triển kinh tế nông thôn, góp phần cùng ngành Nông nghiệp hoàn thành mục tiêu sản xuất trong năm 2024 toàn tỉnh có thêm 7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập trung bình của người dân khu vực nông thôn đạt từ 93 triệu đồng/người trở lên.

Để vượt qua khó khăn, hoàn thành tiêu chí TCSX, cũng như thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Đồng thời nâng cao hiệu quả của các hình thức TCSX, trong đó ưu tiên các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị. Thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cùng với sự cố gắng của địa phương, các cấp, ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng mã số vùng trồng. Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, quảng bá hình ảnh của địa phương trên mạng. /

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 5-2024

(Tiếp theo trang 1)
9 loại hàng nguy hiểm
Có hiệu lực từ 15-5-2024, Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31-3-2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Nghị định 34/2024/NĐ-CP nêu rõ: Hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại.

Vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng
Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 5-4-2024 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đối với quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm, Nghị định quy định phạt tiền từ 70-90 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác thủy sản hoặc khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi vi phạm quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị phạt từ 10-200 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn bị phạt từ 50-200 triệu đồng. Đối với vi phạm quy định về giống thủy sản, Nghị định quy định phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất,

ơng dưỡng giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được công nhận hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi vi phạm quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị phạt tiền từ 2-50 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ 20-5-2024.

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15-5
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg ngày 26-3-2024 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hàng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khấu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. /

Vốn FDI thực hiện 4 tháng cao kỷ lục trong 5 năm

(Tiếp theo trang 1)
chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 898,6 triệu USD, chiếm 12,6%; Nhật Bản 814,1 triệu USD, chiếm 11,4%; Trung Quốc 740,2 triệu USD, chiếm 10,4%; Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 10,3%; Đài Loan 512,3 triệu USD, chiếm 7,2%. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đăng ký điều chỉnh có 345 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,23 tỷ USD. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,03 tỷ USD, chiếm 72,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,68 tỷ USD, chiếm 20,1%; các ngành còn lại đạt 635,1 triệu USD, chiếm 7,6%. Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 902 lượt với tổng giá trị góp vốn 929,6 triệu USD. Trong đó, có 327 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 629,6 triệu USD và 575 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 300 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động vận tải kho bãi đạt 277,2 triệu USD, chiếm 29,8% trị giá góp vốn; vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 228,7 triệu USD, chiếm 24,6%; ngành còn lại 423,7 triệu USD, chiếm 45,6%. /

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

bổ sung tăng vốn đầu tư 47 dự án với 79 triệu USD và nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 65 lượt, đạt 45 triệu USD.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng qua, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 9,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký 97,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng thời gian, có 4,5 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 10%; hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24%; 1,4 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

THANH HÓA Khai thác trở lại nút giao Đồng Thăng nối với cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Sáng 1-5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) và Sở GTVT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kỹ thuật các hạng mục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông tại 2 nút giao Đồng Thăng (huyện Triệu Sơn) và Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo đó, 2 đơn vị này đã thống nhất mở lại nút giao Đồng Thăng (huyện Triệu Sơn) nối với tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Còn nút giao Thiệu Giang nối với cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 chưa được hoạt động trở lại do vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục như đèn chiếu sáng, biển báo để đồng bộ với tuyến đường cao tốc và Tiểu dự án 2.

Trước đó, vào ngày 23-4, Sở GTVT Thanh Hóa có Thông báo số 27 về việc tạm dừng khai thác 2 nút giao Đồng Thăng (huyện Triệu Sơn) và Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư nút giao khẩn trương hoàn thiện các hạng mục của dự án để sớm đưa các nút giao vào khai thác trong thời gian sớm nhất. /

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, các bãi biển của huyện Hải Hậu vẫn rất đông du khách đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng. Dù vào giữa trưa ngày 1-5 nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận du khách tiếp tục đổ về bãi biển Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý, xã Hải Lý.

Theo anh Trần Văn Đình ở thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh): "Thông qua các phương tiện truyền thông tôi được biết đến bãi biển Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý hiện đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Dù đã sơ bộ tìm hiểu trước nhưng trong chuyến du lịch đầu tiên đến bãi biển này, tôi và gia đình rất ấn tượng trước khung cảnh hoang sơ, không khí trong lành, khám phá những giá trị văn hoá riêng có của Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý". Chia sẻ về cảm xúc khi tham quan, tắm biển nơi đây, chị Bùi Mai Linh ở xã Xuân Bắc (Xuân Trường) cho biết "Hàng tá giao thông của tỉnh ngày càng tốt nên vào những kỳ nghỉ thì thường tổ chức cho cả đại gia đình ba thế hệ cùng đi tham quan các địa chỉ danh thắng trong tỉnh, trong đó nhà thờ đổ Văn Lý là nơi nhà tôi đến nhiều lần. Không chỉ riêng gia đình, mà những dịp đón khách thân tình, họ hàng ở tỉnh xa về chơi, gia đình tôi cũng thường mời khách cùng đến Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý. Ngoài không gian, khung cảnh, thêm một lý do khiến nơi đây là điểm đến hấp dẫn của gia đình chúng tôi bởi đồ ăn, đặc biệt là các món hải sản, rất tươi ngon và giá cả tất cả các loại hình dịch vụ khá hợp lý".

Theo các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nước giải khát tại Khu du lịch biển Thịnh Long, kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày, cùng với số ngày nắng nóng gay gắt chiếm đa số nên lượng du khách về tham quan, tắm biển đông hơn nhiều so với năm ngoái, nhất là trong các ngày 29 và 30-4. Các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn dọc bãi trong của khu bãi biển thị trấn Thịnh Long cũng ghi nhận lượng du khách đến lưu trú giá tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tin từ UBND huyện Hải Hậu cho thấy: Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, huyện Hải Hậu đón khoảng 10 nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ

Hải Hậu - điểm du lịch biển thu hút nhiều du khách

dưỡng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có gần 500 lượt khách quốc tế và có trên 4.000 lượt khách lưu trú tại địa bàn huyện. Vào dịp này, du khách chủ yếu đến tắm biển và tham quan, trải nghiệm các dịch vụ du lịch biển. Trong đó, các điểm du lịch biển chính của huyện là bãi biển Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý, bãi biển Thịnh Long. Ngoài ra, du khách cũng lựa chọn trải nghiệm các dịch vụ thường thức hải sản tại các điểm du lịch biển mới tại địa bàn các xã Hải Đông, Hải Chính.

Đồng chí Lưu Thị Nghiê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: "Hải Hậu với đường bờ biển dài 32km, hình thành nên 4 khu vực có tiềm năng khai thác du lịch biển gồm bãi biển thị

trấn Thịnh Long, bãi biển khu vực nhà thờ đổ xã Hải Lý, bãi biển xã Hải Đông và bãi biển xã Hải Chính; trong đó Khu du lịch biển Thịnh Long đã được thể hiện trên bản đồ du lịch miền Bắc. Hải Hậu còn nằm trong khu vực lân cận của Khu du lịch sinh quyển châu thổ sông Hồng với hệ sinh thái phong phú và có Khu chứng tích biển đổi khí hậu - nhà thờ đổ Văn Lý có giá trị về văn hóa, nghiê cứu. Những tài nguyên này cộng với những tài nguyên văn hóa của huyện sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng cho du lịch biển Hải Hậu phát triển".

Huyện Hải Hậu đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để gia tăng sức hút cho ngành du lịch, trong đó có du lịch biển. Đáng kể là huyện đã tích cực huy động, bố trí nguồn lực,

từng bước đầu tư, cải thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ. Trên địa bàn huyện có 3 tuyến quốc lộ, 2 tuyến tỉnh lộ, 7 tuyến huyện lộ và có đường giao thông trục xã, liên xã kết nối với nhau và kết nối với các huyện trong tỉnh, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của khách du lịch. Huyện còn tập trung hoàn thiện và xử lý các vị trí sạt lở để biển tại xã Hải Hòa và thị trấn Thịnh Long; các xã ven biển Hải Đông, Hải Chính, Hải Hậu cũng tiến hành tu sửa, xử lý một số điểm ình xung yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp phát triển du lịch, dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 178 cơ sở lưu trú với trên 1.200 phòng phục

vụ khách du lịch. Một số khách sạn có quy mô lớn như: Khách sạn Công Đoàn, Khách sạn nghỉ dưỡng Huy Anh đạt tiêu chuẩn 2 sao; Khách sạn Thiên Long; một số khách sạn đã quan tâm, đầu tư làm bãi bơi, sân bóng đá mi ni, xe điện... cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Mới đây, UBND huyện đã phê duyệt "Đề án phát triển du lịch huyện Hải Hậu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; trong đó xác định du lịch biển là một trong hai mũi nhọn trọng điểm cần tập trung thúc đẩy phát triển.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu Lưu Thị Nghiê: Huyện xác định kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 này là một trong những cơ hội để huyện tuyên truyền, quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng và nỗ lực phát triển du lịch, nhất là du lịch biển của Hải Hậu đến với du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở, hộ dân kinh doanh du lịch chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. UBND các xã, thị trấn Thịnh Long, Hải Lý, Hải Đông, Hải Chính... đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước toàn diện về du lịch trên địa bàn. Nhờ đó, trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, huyện cơ bản đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dân, du khách về tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng tại Hải Hậu theo đúng quy định.

Những kết quả đạt được trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 là tín hiệu khởi đầu tích cực để huyện Hải Hậu tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kích cầu du lịch biển vào dịp cao điểm du lịch hè năm 2024 và các mục tiêu phát triển du lịch biển theo Đề án phát triển du lịch của huyện, góp phần sớm đưa du lịch Hải Hậu trở thành một trong những "Điểm đến du lịch hấp dẫn - thân thiện - chất lượng" trong tỉnh và khu vực, nội địa. /



Bãi biển Khu chứng tích biển đổi khí hậu nhà thờ đổ Văn Lý nhộn nhịp du khách. Ảnh: THANH TUẤN

THANH THÚY

Xuân Trường xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được bảo vệ, phát triển toàn diện, những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng xã hội thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em (CSTE).

Theo số liệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Xuân Trường, hiện nay, toàn huyện có 51.229 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 31,10% tổng dân số, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 18.163 cháu; 518 cháu có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật; trẻ có bố, mẹ đang thi hành án tù, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề về xã hội (ly hôn, có người nghiện rượu, nghiện ma túy, có bạo...)

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, hàng năm, UBND huyện kiến toàn Ban điều hành công tác trẻ em cấp huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiến toàn Ban bảo vệ CSTE cấp xã đầy đủ, kịp thời; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, mục tiêu bảo vệ CSTE, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phù hợp với trẻ em. Các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quyền cơ bản của trẻ em, các quy định của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ năm 2023 đến nay đã phát trên 50 chuyên mục về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn; tổ chức truyền thông tại trên 30 điểm trường học, cộng đồng, tại các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tiến hôn nhân... về kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, thu hút trên 15 nghìn lượt người tham gia; phát hành hàng chục nghìn tờ rơi,

tờ gấp phổ biến về các quyền trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè... Qua đó nâng cao nhận thức của trẻ em và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Cùng với công tác tuyên truyền, Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trẻ sinh ra được đăng ký họ tên đúng thời hạn; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh miễn phí; trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng, được kiểm tra cân nặng, theo dõi biểu đồ tăng trưởng; hầu hết trẻ dưới 3 tuổi đều được uống vitamin A đúng quy định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ngày càng giảm. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bị tổn thương, các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng với các trường hợp trong diện hưởng, hỗ trợ

về y tế, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em. Toàn huyện có 22 trẻ em bị bỏ rơi và mồ côi cả cha, mẹ, đều được người thân, người đỡ đầu nhận nuôi dưỡng và được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được ưu đãi giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề và các chính sách khác theo quy định. Bên cạnh đó, huyện tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em. Hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhận được hàng trăm triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Vào các dịp Tháng Hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện tổ chức tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước còn trực tiếp đầu tư chương trình, dự án bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; trao tặng học bổng tiền mặt, hiện vật, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Để bảo đảm quyền học tập của trẻ em, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn triển khai đề án phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu

mẫu, huy động toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững: Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và trẻ hoàn thành THCS vào lớp 10; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 100%; Các trường học đều có sân chơi, khuôn viên tập luyện thể thao, thư viện để đọc sách. Các nhà trường đẩy mạnh việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; Thường xuyên triển khai việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Tích hợp, lồng ghép các nội dung cơ sở tham gia của trẻ em vào các chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, năng lực, sự phát triển của trẻ em. Các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng, duy trì các tiêu chí "xã, thị trấn phù hợp với trẻ em"; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, trang bị cho trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em; kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông; kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích; hướng dẫn cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, phòng, tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, các tệ nạn xã hội; triển khai các hoạt động hè bổ ích, hấp dẫn thu hút trẻ tham gia để có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Các khu vui chơi, giải trí, thể thao dành cho trẻ em tại các xóm, tổ dân phố, tại các trường học được các địa phương tập trung, quan tâm quy hoạch, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan, du lịch tại các điểm di tích, lịch sử



Các cháu Trường Mầm non Xuân Ninh (Xuân Trường) trong giờ ăn trưa.

đến ứng cử, bầu cử của các nước thành viên, thúc đẩy đồng thuận đối với các đề cử của Nhóm vào nhiều cơ quan và vị trí quan trọng của LHQ. Bên cạnh đó, trong vai trò Chủ tịch APG, Việt Nam cũng đã dự thảo, tổng hợp ý kiến và thay mặt Nhóm trình bày một số phát biểu chung, trong đó có phát biểu chung lần đầu tiên của APG liên quan đến vấn đề người bản địa tại sự kiện cấp cao kỷ niệm 10 năm Hội nghị thế giới về chủ đề này.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện nhiều nước thành viên Nhóm đã cảm ơn và đánh giá cao công tác điều hành, điều phối của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch APG tháng 4-2024. Kết thúc Phiên họp, Đại sứ APG Hoàng Giang đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Nhóm cho đại diện Phái đoàn Thường trực Vatatuat tại LHQ./

Bài và ảnh: MINH TÂN

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, nhưng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định) đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết vươn lên dạy tốt - học tốt. Trường đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua với thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022-2023 (theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 21-8-2023).

Chia sẻ về thành quả đạt được, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Nhà trường gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó vấn đề lớn nhất là diện tích không gian trường quá nhỏ hẹp; các phòng học bộ môn với trang thiết bị thiếu đồng bộ; không có các công trình, hạng mục đảm bảo cho việc dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Đó là rào cản, là thách thức cho sự đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Mặc dù vậy trong những năm qua từ sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và

học sinh, nhà trường không những đảm bảo được chất lượng giáo dục mà còn lập những thành tích mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường xuyên được cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu dạy và học. Hiện tại cơ sở vật chất nhà trường tương đối đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá phục vụ dạy và học. Các phòng học đều lắp hệ thống ti vi thông minh và mạng wifi hỗ trợ cho việc dạy học hiệu quả.

Thế mạnh của nhà trường là đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có trình độ chuyên môn tốt, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Học sinh của trường chăm ngoan, có ý chí và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Đặc biệt, cán bộ, giáo viên, nhân viên và mỗi học sinh có tinh thần, khát vọng vươn lên và bản lĩnh đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Do vậy chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường những năm qua có những bước tiến mạnh mẽ, được phụ huynh ghi nhận. Chất lượng tuyển sinh đầu cấp của nhà trường ngày một tăng cao. Năm học 2022-2023, trường có điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT cao nhất toàn tỉnh. Năm học 2023-2024, điểm tuyển sinh vào lớp 10 đứng thứ 7 toàn tỉnh.

Phát huy thế mạnh đó, nhà trường luôn không ngừng vươn lên, trở thành trường THPT có uy tín, là điểm sáng về chất lượng giáo dục của tỉnh. Hàng năm, quy mô trường, lớp giữ vững và tiếp tục phát triển với 24-25 lớp và trên 1.000 học sinh.

Bài và ảnh: MINH THUẬN

5 năm học gần đây, bình quân nhà trường có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt trên 91%, tăng hàng năm và không có học sinh vi phạm pháp luật. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2020-2021, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của nhà trường tăng 5 bậc so với năm học 2019-2020, xếp thứ 17 toàn tỉnh, riêng môn Tiếng Anh đứng top 4 toàn tỉnh. Năm học 2021-2022, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của nhà trường tiếp tục tăng 5 bậc, xếp thứ 12 toàn tỉnh. Năm học 2022-2023, điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT của trường vươn lên xếp thứ 6 toàn tỉnh, đặc biệt, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi và khá trên 95%, hạnh kiểm tốt và khá trên 97%.

Để đạt được thành tích đó, nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; coi trọng chương trình giáo dục địa phương, đưa bài

Trường THPT Nguyễn Huệ vượt khó vươn lên dạy tốt - học tốt



Cô và trò Trường THPT Nguyễn Huệ trong một giờ học.

học ra không gian ngoài lớp học, triển khai thực hiện giáo dục STEM, sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT)... Trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ qua quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển cường ứng dụng - trải nghiệm - sáng tạo. Xác định rõ yêu cầu của việc dạy học trên cơ sở tập trung vào người học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, đồng thời nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng xây dựng những chuyên đề thiết thực gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, kỷ cương; liên tục đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đổi mới phương pháp của nhà trường và địa phương. Nhà trường quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các phong trào như: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo"... được đẩy mạnh phù hợp với thực tiễn quản lý, dạy học của nhà trường. Qua các phong trào,

trên thang đo từ 1-10 điểm. Đây là chỉ số tỉnh đạt mức điểm thấp nhất trong 8 chỉ số thành phần của PAPI. Người dân chưa đánh giá cao chính quyền địa phương trong thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và chất lượng nguồn nước sinh hoạt; tỷ lệ người dân đánh giá tích cực đối với mức độ phản hồi của chính quyền địa phương sau khi nhận được thông báo của người dân về vấn đề môi trường giảm mạnh (giảm hơn 20%)...

Báo cáo xếp hạng PAPI năm 2023 chỉ ra rằng, điểm các chỉ số nội dung PAPI của tỉnh cao xu hướng hội tụ hơn, khoảng cách về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giữa các tỉnh, thành phố không lớn. Chỉ số PAPI có nhiều chỉ tiêu đánh giá sâu. Vì vậy, tỉnh cần định, thay vì chỉ tập trung vào cải thiện thứ bậc so với địa phương khác, lãnh đạo chính quyền cần 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) cần đặc biệt lưu ý những việc chưa làm được; thận trọng rà soát từng vấn đề cụ thể của các chỉ số còn nhiều dư địa cải thiện của tỉnh, nhất là các chỉ số có tổng điểm chỉ ở mức trung bình thấp so với các địa phương trên toàn quốc như là: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công, Quản trị môi trường, Trách nhiệm giải trình với người dân và chỉ số Quản trị diện tích đô thị. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng tiếp tục thống nhất quan điểm chỉ số tổng hợp PAPI đồng với như một "tấm gương" để từng địa phương "soi chiếu" chung về hiệu quả công tác điều hành và cung ứng dịch vụ công. Từ đó, cần khẩn trương xác định và tích cực giải quyết những vấn đề ưu tiên giải quyết trong ngắn hạn và trung hạn; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành liên quan nhằm đổi mới phương thức phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng điểm chỉ số PAPI trên bảng xếp hạng toàn quốc./

TIN THẾ GIỚI

(Tiếp theo trang 1)

và Canada, Fiji, Vanuatu và Nepal, đồng thời là cố vấn cho người tiền nhiệm Parnpre. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Maris đã đảm nhận vị trí Giám đốc kiểm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty Tanulus Public Company Limited (TNL) từ tháng 8-2020. Ngày 29-4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị TNL, ông Kittichai Treerachathong đã gửi thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) rằng ông Maris đã từ chức Giám đốc và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

(Tiếp theo trang 1)

các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã nỗ lực thúc đẩy cung cấp thông tin chính sách, pháp luật và dịch vụ công trên môi trường mạng; hướng đến mục tiêu sẽ làm giảm sự tùy tiện, quan liêu trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận, sử dụng internet tại nhà tiếp tục tăng lên. Số lượng công dân truy cập và thiết lập hồ sơ người dùng trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, giống như tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Quản trị điện tử vẫn là chỉ số Nam Định cần tích cực cải thiện do tồn tại khoảng cách lớn giữa tỷ lệ người dân sử dụng internet và tỷ lệ người dùng Cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương; Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa được đánh giá cao về tính thân thiện với người dùng do chưa được nhiều người dân sử dụng.

Cung ứng dịch vụ công là chỉ số đạt mức điểm cao nhất trong 8 chỉ số, đồng thời là 1 trong 2 chỉ số giúp tỉnh lọt vào top các tỉnh, thành phố đạt mức điểm cao trong xếp hạng các chỉ số thành phần. Tại chỉ số này, dựa trên trải nghiệm thực tiễn của bản thân và gia đình, người dân có những đánh giá tích cực về chất lượng, mức độ sẵn có và mức độ thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ công cần bản ở cả ba cấp xã, huyện, tỉnh như là các dịch vụ y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập; đặc biệt đánh giá cao hệ thống cơ sở hạ tầng cần bản, nhất là hệ thống đường sá gần nhà; đánh giá tán thưởng, nhất là những văn bản pháp luật quan trọng như Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; phải nói là nhiều hơn trong việc bảo đảm người dân tham gia chủ động và tích cực vào công tác bầu cử trường thôn/tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh đó, năm 2023, Nam Định còn bị giảm điểm ở 5 chỉ số thành phần khác gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công giảm 0,2 điểm, Thủ tục hành chính công giảm 0,18 điểm, Công khai, minh bạch giảm 0,14 điểm, Quản trị môi trường giảm 0,09 điểm, Trách nhiệm giải trình với người dân giảm 0,07 điểm.

Trong đó, dù giảm điểm nhưng chỉ số Công khai, minh bạch đạt 5,21 điểm (nằm trong nhóm tiến, thành phố đạt mức điểm chỉ

Việt Nam hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Nhóm châu Á - Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc

Tại New York, Mỹ, Đại sứ APG Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã chủ trì Phiên họp tổng kết tháng 4-2024 của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương (APG) trên cương vị Chủ tịch Nhóm. Tham dự Phiên họp có đại diện các Phái đoàn của hơn 50 nước thành viên Nhóm APG tại LHQ.

Trong báo cáo tổng kết, Đại sứ APG Hoàng Giang điểm lại khối lượng lớn công việc Phái đoàn Việt Nam đã xử lý trong tháng 4-2024 khi đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch APG, nhất là việc điều phối, tổng hợp các đề nghị và thông tin liên quan

đến ứng cử, bầu cử của các nước thành viên, thúc đẩy đồng thuận đối với các đề cử của Nhóm vào nhiều cơ quan và vị trí quan trọng của LHQ. Bên cạnh đó, trong vai trò Chủ tịch APG, Việt Nam cũng đã dự thảo, tổng hợp ý kiến và thay mặt Nhóm trình bày một số phát biểu chung, trong đó có phát biểu chung lần đầu tiên của APG liên quan đến vấn đề người bản địa tại sự kiện cấp cao kỷ niệm 10 năm Hội nghị thế giới về chủ đề này. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện nhiều nước thành viên Nhóm đã cảm ơn và đánh giá cao công tác điều hành, điều phối của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch APG tháng 4-2024. Kết thúc Phiên họp, Đại sứ APG Hoàng Giang đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Nhóm cho đại diện Phái đoàn Thường trực Vatatuat tại LHQ./

Bài và ảnh: MINH TÂN

Nỗ lực hơn nữa để cải thiện, nâng điểm chỉ số PAPI

Phân tích về chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, đây là 1 trong 2 chỉ số tỉnh đạt mức điểm cao so với toàn quốc nhờ các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành hiệu quả sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định và giám sát việc thực hiện các dự án công trình công cộng. Tuy nhiên, điểm chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở (để người dân phát huy quyền làm chủ, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương) giảm 0,2 điểm so với kết quả tỉnh đạt được năm 2022.

Với mức đạt 5,43 điểm trên thang đo từ 1-10 điểm, kết quả khảo sát PAPI cũng chỉ rõ tình cần nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách, pháp luật quan trọng liên quan đến công dân, nhất là những văn bản pháp luật quan trọng như Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; phải nói là nhiều hơn trong việc bảo đảm người dân tham gia chủ động và tích cực vào công tác bầu cử trường thôn/tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh đó, năm 2023, Nam Định còn bị giảm điểm ở 5 chỉ số thành phần khác gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công giảm 0,2 điểm, Thủ tục hành chính công giảm 0,18 điểm, Công khai, minh bạch giảm 0,14 điểm, Quản trị môi trường giảm 0,09 điểm, Trách nhiệm giải trình với người dân giảm 0,07 điểm.

số trung bình cao so với toàn quốc). Theo đó, tỉnh đã làm tốt công tác công khai danh sách hộ; nhiệm vụ công khai kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất và công khai thu, chi ngân sách cấp xã, phường, mỗi đạt mức trung bình trên toàn quốc; việc tiếp cận thông tin về kế hoạch sử dụng đất thường niên của người dân vẫn còn rất hạn chế, cần phải chú trọng cải thiện. Đáng lưu tâm hơn cả, 4 chỉ số giảm điểm còn lại của tỉnh đều ở trong mức điểm trung bình thấp so với các địa phương trên toàn quốc. Chỉ số Thủ tục hành chính công đánh giá mức độ chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công đạt 7,18 điểm trên thang đo từ 1-10 điểm nhưng Nam Định vẫn nằm trong nhóm tiến đạt mức trung bình thấp do biên độ dao động điểm của toàn quốc nằm trong khung điểm từ 6,68 đến 7,63 điểm. Kết quả phân tích cho thấy người thực hiện các thủ tục nhân thân hoặc thủ tục hành chính do cấp xã xử lý ở hầu hết các huyện, thành phố có trải nghiệm khá tốt với dịch vụ này. Dù vậy, người dân đánh giá chưa cao chất lượng cung ứng dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã; việc cung ứng dịch vụ hành chính công liên quan đến cấp mới/cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn; thiếu hụt ý kiến công khai phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là vấn đề phổ biến ở cấp xã. Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,56 điểm; trong

SỨC MẠNH HẬU CẦN TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Tiếp theo trang 1)

Tổng cục Cung cấp đã tổ chức hậu cần thành hai tuyến: Tuyến hậu phương do Tổng cục Cung cấp phối hợp Hội đồng Cung cấp các Liên khu Việt Bắc, Liên khu 3 và Liên khu 4 đảm nhiệm; tuyến chiến dịch do Tổng cục Cung cấp Tiền phương phối hợp Hội đồng Cung cấp Khu Tây Bắc đảm nhiệm. Ngoài ra, Tổng cục Tiền phương còn tổ chức tuyến Mường Luân - Nà Sang để khai thác, vận chuyển gạo ở vùng thượng nguồn sông Mã về nam Điện Biên Phủ; tổ chức tuyến Ba Nậm Cúm - Lai Châu sử dụng thuyền, mảng theo sông Nậm Na chuyển 1.700 tấn gạo do Trung Quốc giúp về Lai Châu và Điện Biên Phủ.

Tuyến hậu cần chiến thuật được tổ chức ở cấp đại đoàn và trung đoàn. Quân y chiến dịch tổ chức ba đội điều trị ở ngay sau đội điều trị của các đại đoàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hậu cần chiến dịch đã kết hợp chặt chẽ các lực lượng triển khai trên các hướng tạo nên thế bố trí liên hoàn, vững chắc, hợp lý bảo đảm cho các lực lượng tác chiến giành thắng lợi.

Ba là, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành hậu cần chiến dịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo: Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hậu cần chiến dịch đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, điều hành công tác hậu cần, kịp thời để ra nhiều biện pháp để giải quyết khó khăn, đáp ứng nhu cầu của chiến dịch. Với phương châm "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", hậu cần đã đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội từ chuẩn bị cho tác chiến "dánh nhanh, giải quyết nhanh" sang chuẩn bị bảo đảm cho bộ đội đánh lâu dài, liên tục.

Để giải quyết vấn đề vận tải, Tổng cục triệt để vận chuyển bằng cơ giới, đồng thời tranh thủ mọi phương tiện thô sơ, tranh thủ thời gian để có dự trữ lớn. Việc bảo đảm sức khỏe cho bộ đội chiến đấu liên tục, dài ngày ở chiến trường rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, xa hậu phương, điều kiện cấp dưỡng khó khăn là nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực rất lớn của ngành Hậu cần.

Trong giai đoạn chuẩn bị, Tổng Quân ủy yêu cầu phải bảo vệ sức khỏe cho bộ đội tham gia chiến dịch và tự cải thiện đời sống; nhiều biện pháp, sáng kiến đã được vận dụng linh hoạt,

sáng tạo như: Chế biến các loại thực phẩm khô (vùng, đồ, lạc), ướp muối thịt, muối dưa... gửi lên mặt trận. Từ đợt hai chiến dịch, đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh, đào bếp Hoàng Cầm ngay tại trận địa, tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, củi khô, nước, đào giếng tại trận địa; các hầm, công sự đều có nhà vệ sinh, bộ đội được luân phiên tắm giặt...

Thành công của công tác hậu cần Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm:

Trước hết, phát huy sức mạnh to lớn của hậu cần nhân dân thông qua Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương và các cấp trong tạo nguồn, khai thác nguồn; triệt để khai thác hậu cần tại chỗ để bảo đảm cho chiến dịch.

Hai là, tổ chức hệ thống hậu cần các cấp chặt chẽ bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất theo phân cấp.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt tổ chức tốt công tác chuẩn bị hậu cần; tập trung bảo đảm cơ trọng tâm, trọng điểm, bám sát phương châm chiến dịch.

Bốn là, tổ chức bảo vệ, khai thác hiệu quả mạng đường vận tải và các lực lượng tham gia vận chuyển.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng thực hiện "diễn biến hòa bình" can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ là chiến tranh nhân dân phát triển cao chống lại chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao của địch. Điều đó đặt ra những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi công tác hậu cần phải chủ động chuẩn bị, trong đó cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối quốc phòng nhân dân, chiến tranh nhân dân, quan điểm hậu cần toàn dân của Đảng; cùng với phát huy kinh nghiệm, truyền thống ngành Hậu cần, nhất là tự lực, tự cường; xây dựng hậu phương đất nước, hậu phương tại chỗ từng địa phương toàn diện cả thế trận và tiềm lực, lấy "thế trận lòng dân" làm cơ sở nền tảng; lấy tạo nguồn, khai thác tiềm năng tại chỗ là cơ

bản; thường xuyên củng cố hệ thống tổ chức hậu cần nhân dân các cấp vững mạnh, xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, thực hiện hậu cần gắn với dân, gắn với kinh tế, gắn với địa bàn trọng yếu của từng quân khu.

Hình thành các khu vực hậu cần tại chỗ có khả năng độc lập bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoạt động, tác chiến trong mọi tình huống. Coi trọng nâng cao năng lực công tác hậu cần; duy trì lực lượng hậu cần tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng hậu cần dự bị hùng hậu, chất lượng cao, nhất là lực lượng quân y và vận tải để sẵn sàng động viên khi có tình huống.

Thứ hai, xây dựng tiềm lực hậu cần mạnh, thế trận hậu cần liên hoàn, vững chắc trên phạm vi cả nước. Hoàn thiện cơ chế, phương thức, đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ địa phương, duy động các nguồn lực để bảo đảm hậu cần. Kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế, thực hiện xây dựng tiềm lực ở tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, ở các địa bàn, tạo tiềm lực hậu cần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng bảo đảm cho tác chiến. Quy hoạch, tổ chức bố trí các thành phần hậu cần phù hợp với thế trận quân sự theo quyết tâm, kế hoạch tác chiến ở các cấp, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, cơ động, sẵn sàng chuyển hóa linh hoạt theo tình huống tác chiến. Kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng thế trận hậu cần với phát triển kinh tế - xã hội; đồng bộ với quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội trên từng hướng, địa bàn, tạo thế liên hoàn, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, nâng cao năng lực, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của cán bộ hậu cần các cấp: Thực hiện đồng bộ hoạt động của các tổ chức, các lực lượng tác động vào đội ngũ cán bộ hậu cần các cấp, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành hậu cần theo phân cấp trong bảo đảm hậu cần cho tác chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm cho tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi điều kiện, đòi hỏi cán bộ hậu cần các cấp phải có phẩm chất, đạo đức tốt, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực tổ chức, chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành./

(Tiếp theo trang 3)

vấn hóa... tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, phù hợp lứa tuổi; khuyến khích các em phát triển thể chất, tư duy, năng khiếu đồng thời tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng để bảo vệ chính mình, nâng cao khả năng chống lại các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm, thông tin độc hại; đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Đặc biệt đã tổ chức thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, tổ chức truyền thông đến các cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường về quyền tham gia của trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em tại một số trường học nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh hiểu được tâm tư, nguyện vọng của trẻ em để tư vấn, giáo dục cho các em phát triển toàn diện.

Bằng nhiều chương trình hoạt động, huyện Xuân Trường đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, ngược đãi. Đẩy mạnh phong trào, các mô hình để toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tăng cường huy động nguồn

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ hôm nay, ngày 2-5

(Tiếp theo trang 1)

Một số mục trong Phiếu đăng ký dự thi cần được thí sinh lưu ý, như mục 5 (nơi thường trú). Mã tỉnh, thành phố; mã huyện, quận và mã xã, phường chỉ đối với các xã, phường thuộc khu vực 1 sẽ do Bộ GD và ĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh, thành phố; mã huyện, quận; mã xã, phường nơi thí sinh thường trú hiện tại vào các ô tương ứng. Thí sinh không có nơi thường trú tại xã khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố và dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến nơi thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng sự phạm thì ghi mã tỉnh, thành phố tương ứng với nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời gian

học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh, thành phố tương ứng với tỉnh, thành phố theo nơi thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800.

Đối với thí sinh có nguyện vọng miễn bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD và ĐT. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô "Điểm thi".

Sau khi đăng ký thành công, từ ngày 11 đến 17-5, tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua địa chỉ: <http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn> để kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, thanh hỏi các sai sót và đề xuất duyệt minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) với đơn vị đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-6. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17-7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh./

Xử lý gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...

(Tiếp theo trang 1)

điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường thêm 5 chốt (từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày) và 6 tổ tuần tra kiểm soát đường bộ, 4 tổ tuần tra đường thủy; 3-4 tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn (thực hiện riêng và phối hợp với các đơn vị). Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 396 trường hợp vi phạm; phạt trên 1,2 tỷ đồng; tạt giữ 9 ô tô, 165 mô tô, 2 phương tiện khác, tước 155 giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra tại những điểm dừng mỗi giao thông, cửa ô ra vào khu vực thành phố Nam Định, bến xe phía Nam, bến xe Nam Định...; kiểm tra đột xuất một số bến phà, bến khách ngang sông có lưu lượng khách đông, nhắc nhở các chủ bến, chủ đò

đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và phương tiện qua lại; đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ...; chỉ đạo các đơn vị vận tải tập trung giải tỏa khách tại các bến xe khách và phát huy tối đa năng lực vận chuyển của xe buýt, xe taxi từ thành phố Nam Định đi các huyện phía Nam và ngược lại, không để xảy ra tình trạng hành khách bị ùn tắc tại các bến xe và các điểm dừng đón trả khách của xe buýt trong nội thành...

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 3 người chết và 1 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (tương đương giảm 50%), giảm 4 người chết (tương đương giảm 57,1%) và giảm 6 người bị thương (tương đương giảm 85,7%); toàn tỉnh không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng./

Trường THPT Nguyễn Huệ...

(Tiếp theo trang 3)

nhiều nhân tố mới, nhiều tấm gương điển hình đã xuất hiện. Năm 2020, thầy giáo Chu Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn trường, đã được công nhận "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020". Năm 2021, cô giáo Bùi Thị Nụ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trở thành một trong 5 tấm gương xuất sắc điển hình của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, cô giáo Bùi Thị Mai với đóng góp nổi bật trong nhiều năm liên về việc hướng dẫn học sinh sáng tạo KHKT với nhiều sản phẩm vào vòng chung kết các cuộc thi KHKT, "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp quốc gia và cấp tỉnh, đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng từ phong trào thi đua, nhiều thầy, cô giáo trở thành tấm gương tiêu biểu đối mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập như các thầy, cô: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Thị Hương, Cao Thị Thu, Phạm Văn Trung, Đoàn Văn Dân, Đỗ Văn Viện, Nguyễn Đức Đắc, Trần Hữu Trường...

Cùng với làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực, trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp đặc điểm, tình hình nhà trường, trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng

cá nhân đảm bảo phát huy tối đa năng lực, chỉ đạo chuyên môn sát sao, khoa học và sáng tạo; duy trì đều đặn sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra về chuyên môn, đặc biệt là các vấn đề về phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy; thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), Sở GD và ĐT để ra. Tham mưu với UBND thành phố Nam Định và Sở GD và ĐT làm tốt công tác truyền thông giáo dục, vận động tài trợ để tăng cường nguồn lực mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học và tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp. 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia xây dựng "Trường học hạnh phúc"; từng bước tạo cảnh quan trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện các biện pháp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục đến trường như: hỗ trợ quần áo, sách vở, trao học bổng...

Với sự quan tâm của Sở GD và ĐT, UBND thành phố, trường sẽ sớm khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất như thiếu nhà đa năng, nhà truyền thống, sân chơi, bãi tập...; cảnh quan sự phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đáp ứng yêu cầu dạy - học của thầy và trò nhà trường./

(Tiếp theo trang 3)

vấn hóa... tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, phù hợp lứa tuổi; khuyến khích các em phát triển thể chất, tư duy, năng khiếu đồng thời tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng để bảo vệ chính mình, nâng cao khả năng chống lại các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm, thông tin độc hại; đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Đặc biệt đã tổ chức thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, tổ chức truyền thông đến các cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường về quyền tham gia của trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em tại một số trường học nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh hiểu được tâm tư, nguyện vọng của trẻ em để tư vấn, giáo dục cho các em phát triển toàn diện.

Bằng nhiều chương trình hoạt động, huyện Xuân Trường đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, ngược đãi. Đẩy mạnh phong trào, các mô hình để toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tăng cường huy động nguồn

Xuân Trường xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em

lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ về vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

Thời gian tới, huyện Xuân Trường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ, CSTE. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, CSTE, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo

vệ, phát triển toàn diện, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Thực hiện tốt các chính sách quy định đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, đẩy mạnh các hoạt động bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo có cơ hội học tập và vui chơi, hòa nhập với cộng đồng. Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức./

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT I NĂM 2024

Căn cứ Văn bản số 4959/NHNo-TCNS ngày 24-4-2024 của Tổng Giám đốc Agribank về tuyển dụng lao động đợt I năm 2024.

Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng lao động đợt I năm 2024 cụ thể như sau:

I. Địa điểm làm việc, vị trí và số lượng, nghiệp vụ, tuyển dụng:

S T T	Hội sở/ Chi nhánh loại II có nhu cầu tuyển dụng	Tổng số vị trí được tuyển dụng	Trong đó: Tuyển dụng nghiệp vụ		
			Tin dụng	Kế toán	Pháp chế
1	Hội sở Agribank Nam Định	1			1
2	Agribank huyện Xuân trường	2	1	1	
3	Agribank CN Đông Bình	2	1	1	
4	Agribank Chi nhánh Cồn	1	1		
5	Agribank huyện Trực Ninh	2	1	1	
Tổng cộng		8	4	3	1

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ ứng viên dự tuyển:

Ứng viên dự tuyển có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển dụng; đáp ứng các quy định tại Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank số 919/QC-HĐTV-TCTL ngày 31-12-2021 của Hội đồng thành viên.

1. Về trình độ đào tạo:

- Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (Tin dụng, Kế toán, Pháp chế); Yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên, hệ chính quy (không bao gồm các ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học) chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, quản trị kinh doanh, Luật...).

2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại

ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

3. Về lý lịch và độ tuổi: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, hoặc đang áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dưỡng... Độ tuổi dự tuyển không quá 35 tuổi tính đến ngày nhận hồ sơ.

4. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

5. Về đăng ký dự tuyển: Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân tại các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định có chỉ tiêu tuyển dụng gồm: Hội sở Agribank tỉnh Nam Định; Agribank chi nhánh huyện Xuân Trường; Agribank chi nhánh Đông Bình; Agribank chi nhánh Cồn; Agribank huyện Trực Ninh.

- Nguyện vọng 2: Đăng ký làm việc tại đơn vị do Hội đồng tuyển dụng phân công theo nhu cầu của chi nhánh (nếu còn chỉ tiêu), trường hợp này thí sinh phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

III. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank, hoặc lấy trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), có xác nhận của địa phương trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao (công chứng) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (Bảng tốt nghiệp đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ ngoại ngữ; Chứng chỉ nghề...).

4. Bản sao Căn cước công dân.

Trình bày: ANH DƯƠNG

Chế bản điện tử: PHÔNG THƯ KÝ TÒA SOẠN

IN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LÂM

(TP NAM ĐỊNH)

Giá

1.500Đ